

# ดนตรีกับมูลนิธิปรางณี ไอสถานนท์

สุดจิต นิमितกุล<sup>1</sup>

มูลนิธิ ปรางณี ไอสถานนท์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาสังคม รวมทั้งเปิดสอนดนตรีไทยแก่เยาวชนไทย โดยมี อติตอติบดี ปรียา ไอสถานนท์ อติตอติบดีกรมวิเทศสหการ เป็นประธาน มูลนิธิปรางณีฯ ให้ความสำคัญกับบุคคล และกลุ่มบุคคลที่เป็น คนดี และประสงค์ที่จะได้รับความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ มูลนิธิฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้จะรับการสนับสนุนได้จัดทำคำขอเป็นทางการ และมีแบบฟอร์มที่ผู้รับ การสนับสนุนจะต้องให้รายละเอียดพอสมควร โดยหลักการ มูลนิธิปรางณีฯ นอกจากจะได้รับความ ช่วยเหลือแก่คนดีแล้วยังเน้นการมีส่วนร่วมด้วย โดยการให้ความช่วยเหลือ จะมีลักษณะให้กู้ยืมตาม กำหนดเวลา

แต่ไม่คิดดอกเบี้ย เพื่อนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาชีพ โดยอาจจะค่อยผ่อนส่งจำนวน เงินที่ยืมกับมูลนิธิเพื่อให้มูลนิธิได้เปิดโอกาสให้คนอื่นได้ใช้เงินทุนต่อไป

สำหรับการเปิดสอนดนตรีไทย เป็นกิจกรรมที่มูลนิธิได้ดำเนินการมาแต่ต้น โดยพิจารณาเห็นว่า ดนตรีนอกจากจะทำให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว ยังจะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอีก ด้วย เท่าที่ได้เปิดสอนมาหลายรุ่นแล้ว โดยการสอนของ อาจารย์จิตติกานต์ จินารักษ์ (อาจารย์ปู) ในรุ่น แรกๆ ได้ใช้อาคารของหมู่บ้านชวนขึ้นเป็นที่สอน และบรรดาผู้เข้าเรียนดนตรีมีทั้งเยาวชน และบุคคล ทั่วไป การฝึกอบรมทั่วไปนอกจากผู้เข้ารับการอบรมจะเล่นดนตรีไทยเป็นแล้วยังก่อให้เกิดความพึง พอใจแก่ผู้เข้ารับการเรียน มูลนิธิประสงค์จะรณรงค์ให้คนไทยเล่นดนตรีไทยเป็น ฉะนั้น การเริ่มฝึกดนตรี ไทยขึ้นได้ชั้นหนึ่ง ให้เป็นแล้วไปฝึกเล่นดนตรีเอง หรือไปเรียนต่อเพื่อให้เกิดความชำนาญต่อไปอีก เนื่องจากมูลนิธิปรางณีฯ มีสำนักงานของตนเองแล้ว และมูลนิธิยังให้ความสำคัญกับการสอนดนตรีไทย เป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ฉะนั้น หวังว่าการสอนดนตรีจะเป็นกิจกรรมที่กระทำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

<sup>1</sup> รองประธานมูลนิธิปรางณี ไอสถานนท์

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มูลนิธิได้ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนมาแล้ว ได้แก่ โครงการเพาะเห็ด นครราชสีมา โดยมูลนิธิได้จัดหาอุปกรณ์ผลิตเห็ด ซึ่งมีตลาดประจำอยู่ โครงการผลิตข้าวกล้องด้วยตูบแม่ฮ่องสอน เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มีอนาคต เพราะโรงพยาบาลที่นั่นเป็นตลาดประจำของการผลิตข้าวกล้อง ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ โครงการส่งเสริมเครื่องสีข้าวท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการส่งเสริมครอบครัวขนาดเล็ก ผลิตข้าวเพื่อความพอเพียงของจังหวัดเพชรบุรี

จากผลงานที่ได้ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทำให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิจะได้ขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่อื่นๆ อีก โดยเน้นคนดีเป็นหลักเบื้องต้นในการให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิ

นอกจากการส่งเสริมอาชีพตามโครงการต่างๆ และการสอนดนตรีไทยตามที่กล่าวมาแล้ว มูลนิธิปราณีฯ ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ทางวิชาการแก่มูลนิธิอื่นๆ ที่เป็นสมาชิกของสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย โดยมูลนิธิยินดีจะให้การฝึกอบรมและแนะนำการเขียน โครงการที่ดีแก่สมาชิก เพราะมูลนิธิพิจารณาเห็นว่า การเขียนโครงการที่ดีเพื่อเป็นเครื่องมือในการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งทางราชการและเอกชนเป็นสิ่งจำเป็น เช่น การขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะต้องเสนอโครงการให้กระทรวงดังกล่าวพิจารณา การขอรับความช่วยเหลือดังกล่าวอาจติดต่อโดยทางที่มูลนิธิ เลขที่ 38 ซอยทุ่งมังกร ถ. ทุ่งมังกร แขวงจิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.

